

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. คอลัมน์ ทันทประเด็น: WTO ประกาศยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร ช่วยเพิ่มโอกาสแข่งขัน	ผู้จัดการรายวัน
2. วันประชาชาติเลื่อนไป7สค.จีวอยากพบ'ป้า'อาสาแก้ขัดแย้งลงกรณชดปชป.	ข่าวสด
3. 'สมคิด'เร่งปฏิรูปภาคผลิตรับมือส่งออก2ปี'ไม่ฟื้น'	กรุงเทพธุรกิจ
4. 'สมคิด'ย้ำศก.จะแกร่งขึ้นอยู่ที่ฐานราก	สยามรัฐ
5. "ฉัตรชัย" ใจขึ้นราคาขายฟุ้ง	ไทยรัฐ
6. ภาพข่าว: หารี้อร่วม	บ้านเมือง
7. รัฐปฏิรูปเกษตรแปลงใหญ่ สมคิดชี้ยากแต่ต้องทำ-เปรียบนโยบายจำนำ เหมือน'เลี้ยงต้อย'	โพสต์ทูเดย์
8. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สีสิบหนึ่งปี	สยามรัฐ
9. 'สงกรานต์'ชวนใช้'ขัน-ปิ่นฉืด'กทม.งดอุโมงค์น้ำเล่นถึง3ทุ่ม	มติชน
10. ชายหมุ่สั่งงดอุโมงค์น้ำสงกรานต์ใช้'ขัน-ปิ่นฉืด'	มติชน



ทันประเด็น

WTO ประกาศยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร ช่วยเพิ่มโอกาสแข่งขัน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากที่ประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (the Tenth WTO Ministerial Conference) หรือเรียกว่า MC10 ได้ออกแถลงการณ์ให้มีการยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องยกเลิกการอุดหนุนเกือบทั้งหมดในทันที ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะต้องยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกภายในปี 2561 โดยยังสามารถอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขนส่งสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรได้จนถึงปี 2566

สำหรับประเทศที่ยากจนและยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าอาหาร จะยังคงมีระยะเวลาในการปรับตัวต่อไปอีก ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 164 ประเทศในปัจจุบัน และมีที่ครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง WTO

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอุดหนุนการส่งออก นับเป็นการบิดเบือนทางการค้า ซึ่ง WTO กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถอุดหนุนการส่งออกได้ไม่เกินจำนวนที่แจ้งผูกพันไว้ โดยที่ผ่านม ประเทศไทยไม่ได้แจ้งผูกพันการอุดหนุนการส่งออก จึงไม่สามารถอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรได้อยู่แล้ว ดังนั้น การยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลกได้ เนื่องจากผู้ส่งออกทุกประเทศจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่สะท้อนความเป็นจริง ทำให้การบิดเบือนทางการค้าลดลง

วันประชามติ เลื่อนไป 7 สด.

จิวอยากพบ 'ป้า' อาสาแกัดแย่ง ลงกรณฯ ชัดปชป.

กต.เตรียมชงครม.ถกร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 15 มี.ค. เลื่อนวันลงคะแนนจาก 31 ก.ค. เป็น 7 ส.ค. 'บักจิว' อ้อนขอพบ 'ป้าเปรม' □ อ่านต่อหน้า 10

● ประชามติ □ ต่อจากหน้า 1

ประกาศตั้งกองกำลังส่วนที่ 3 รวมคนทุกสี แกัดขัดแย้ง ยันเคลื่อนไหวไม่เกี่ยว 'ทักษิณ' 'โก๋อู๋' รับขวาง ซึ่งงานทำความเข้าใจเป็นหน้าที่ฝ่ายรัฐ โคดอู๋ 2 รัฐมนตรีสอบตก เพื่อไทยชี้ร่างรธน. มีโอกาสถูกคว่ำสูง เหตุ 2 พรรคใหญ่ค้านปมส.ว.ลากตั้ง 5 ปี ปชป. จี้ กสช. โขว์หนังสือถึงกรธ. 'อลงกรณ์' จวกปชป. ยู 'มีชัย' ลาออก การเมืองยุคเก่า 'ไม่สร้างสรรค์' 'บักจิว' ยันเคลื่อนไหวไม่เกี่ยวแม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่บ้านปิ่นประภาคม จ.นนทบุรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านแถลงข่าวถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยแจกหนังสือแก่สื่อมวลชน 3 ชุด ประกอบด้วย 1. การพัฒนาบ้านเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 2. การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมการกรทกรร่างรัฐธรรมนูญ และ 3. การสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จากนั้น พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า การออกมามีแถลงข่าววันนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของประเทศไทยก่อนหน้านี้ เพราะการทำงานการเมืองของตนไม่เคยเกี่ยวข้องกับใคร ไม่เคยไปเกาะหรืออาศัยเงินทองใดๆ แต่ที่ต้องบอกเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นสอด้รับกัน อย่างไรก็ตามที่ตนออกจากพรรคเพื่อไทย เพราะสมัยนั้นตนกับนายเสนาะ เทียนทอง อดีตร.ส.บัญชีรายชื่อ

สโกปีพูดคุยกับนายทักษิณ เรื่องจะพานายทักษิณกลับประเทศนั้นตนไม่สนใจเพราะเห็นว่ายังมีความขัดแย้งอยู่ และตนไม่ใช่คนที่จะนำนายทักษิณกลับมาได้ จึงขอลาออกเหตุผลจริงๆ ที่ออกจากพรรคเพื่อไทยคือการนำ "ชินดาวงศ์" (ชินวัตร, ดามาพงศ์, วงศ์สวัสดิ์) เข้ามา

ตั้งกองกำลังส่วนที่ 3-ไม่จัดกลซ.

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเหมือนว่าตนจะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเพราะเป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบต่อแผ่นดิน ตนเคยอยู่ในราชการทหาร แม้วันนี้ไม่ได้เป็นแล้วแต่ใจก็ยังเป็นอยู่ คิดตลอดว่าทำอะไรจะพาชาติไปสู่สันติสุข การทำงานของตนจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ล่วงหน้าทุกครั้ง ซึ่งวันนี้ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 3 อยู่ คือกองกำลังส่วนที่ 3 หรือ 3rd Force โดยเป็นการรวมกลุ่มคนไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม ซึ่งขณะนี้มียานนาวมหาศาล ประกอบด้วย ชาวไทยภูเขา 21 คน เผ่ากลุ่มไทยใหม่ กลุ่มคนยากจน ที่น้องปิกย์ได้ที่มีความเข้าใจในแนวทางนี้ กองกำลังที่วางอาวุธ แต่ไม่ทำอะไรที่สร้างความเสียหายหรือเกิดความขัดแย้งแก่ผู้ปกครองประเทศ

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า กองกำลังที่ 3 นี้ จัดตั้งมาแล้ว 3 ปีแล้ว มีรูปแบบการเคลื่อนไหวคือ การเข้าไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน แสวงหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือความยากจน และหากมีการปะทะกันด้วยกำลัง กองกำลังที่ 3 จะเข้าไปแทรกแซงหรือไกล่เกลี่ยด้วยความคิด ขออย่าไปตีความกันผิด

อยากพบ 'ป้าเปรม'

"ผมไม่ได้ขึ้นกับใคร ไม่ได้รับเงินใคร ไม่ได้ฟังคำสั่งใคร คนเดิมที่เคารพ คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งอยากจะไปพบท่านใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้า เพราะท่านบอกว่าท่านไม่ชอบนักการเมือง ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นนักการเมือง" พล.อ.ชวลิตกล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยากขอคือการยุติความขัดแย้ง ใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการให้อภัยกัน สร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย เพราะไม่มีประเทศยากจนไหนในโลกที่เป็นประชาธิปไตย และไม่มีประเทศเผด็จการไหนที่ร่ำรวย

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า รัฐธรรมนูญสำคัญจริงแต่ไม่ใช่กฎหมายสูงสุด ความปรารถนาของคนคือประชาธิปไตย ซึ่งการสร้างประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ด้วยนโยบายประชาชนต้องมีอำนาจ อธิปไตยต้องเป็นของปวงชนและประชาชนต้องมีเสรีภาพ

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้ มี ส.ว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน พล.อ.ชวลิตกล่าวว่าสรรหาได้แต่ต้องสรรหาจริงๆ ไม่ใช่ไปเชียร์อีกฝ่าย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เป็นธรรมถามต่อว่ามองได้ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือไม่ พล.อ.ชวลิต กล่าวว่า อะไรที่มีปัญหาอยู่ที่ไหนลง เมื่อถามว่า กลไกพิเศษในร่างรัฐธรรมนูญมีความจำเป็นหรือไม่ พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า ก็น่าจะจำเป็น ตนไม่ได้ว่าอะไร อะไรที่ดีก็ทำไปเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในการแถลงข่าวของ พล.อ.ชวลิต เป็นไปด้วยความราบรื่น แม้จะมีทหารและตำรวจนอกเครื่องแบบมาสังเกตการณ์

โก๋อู๋สวนทันที-ถามประชาชนรียัง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พล.อ.ชวลิต แถลงข่าวจัดตั้งกองกำลังเพื่อสลายความขัดแย้งในบ้านเมือง ว่าไม่แน่ใจว่าที่ พล.อ.ชวลิต ระบุว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองนั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างใครกับใคร แต่สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครแน่นอน วันนี้รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศหลายสิ่งหลายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรา แต่หลายสิ่งเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องสานต่อจน

สมบูรณ เจ้าหน้าทีรัฐกัพพยายามจะให้อ้อมูลกักับประชาชนไมใหเกิดการเข้าใจทีคลาดเคลื่อณด้วยหลักเหตุผล พร้อมกัปรับพิงอ้อมูลและความเห็นจากประชาชนเช่นเดียวดั่งนั้นเจ้าหน้าทีของรัฐจิวไมใช่อ้อมูลกักับประชาชนอ้อมูลแล้ว

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว้า การมีกองกำลังอะไรสักอย่างเพื่อจะมาทำความเข้าใจหรือลดอ้อมูลกักับประชาชน ไมแนใจว้าพล.อ.ชวลิต หมายถึงความขัดแยงระหว่างใคร แต่หากหมายถึงระหว่างเจ้าหน้าทีรัฐเราไมมีความขัดแยงกักับประชาชน เพราะฉะนั้นการจะมีกองกำลังขึ้นมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้ทีต้องถามประชาชนว้าเขาคิดกักับเรื่องนี้อย่างไรทีพล.อ.ชวลิต เสนอและเป็นไปได้อ้อมูลกักับทีประเทศปัจจุบันนี้จะมีคนตั้งกองกำลังขึ้นมา เพราะความจริงเรื่องการสร้างความเข้าใจถือเป็นหน้าทีของเจ้าหน้าทีรัฐมากกว่า

เมื่อถามถึงการเคลื่อณไหวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรึ ทีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและร่างรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งขึ้น พล.ต.สรรเสริญกล่าวว้า เรื่องนี้ต้องถามพ.อ.ปิยพงศ์ กลั่นพันธุ์ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธึ ส่วนงานรักษาความสงบ สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เมินโพลชัมีรมต.สอบตก

พล.ต.สรรเสริญกล่าวถึงผลสำรวจกรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ สำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ 60 คน ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ครบ 1 ปี 6 เดือน) โดยมีรัฐมนตรีทีได้คะแนนน้อยกว้าครั้งจำนวน 2 คน ได้แก่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ 4.57 คะแนนจาก 10 คะแนน และพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานได้คะแนน 4.95 คะแนน ว้า โพลล์ก็ถือโพลเพราะเท่าทีผ่านมาโพลแต่ละสำนักก็ออกกัน

มาจำนวนมากและบ่อยครั้งขึ้น จึงเป็นเรื่องของประชาชนทีจะมองและใช้วิจารณ์ญาณพิจารณากัน เพราะในส่วนของรัฐบาลก็ได้อ้อมูลกักับประชาชนทีเติมทีตลอดเวลาทีผ่านมา และพยายามชั้แจงทำความเข้าใจกักับประชาชนอ้อมูลกักับตลอดอ้อมูลแล้ว

“รัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนไมเสียกำลังใจแน่นอน เพราะทุกคนตั้งใจทำงานทีได้รับ

มอบหมายจากนายกฯอย่างเติมทีอ้อมูลแล้ว และในฐานะทีผมทำงานสื่อสารกักับประชาชนก็พบว่าการสื่อสารกักับประชาชนผ่านอ้อมูลกักับและโฆษกกระทรวงได้ กระทรวงทำงานชั้แจงประชาชนอ้อมูลแล้ว แต่ในบางเรื่องอาจไมเป็นเรื่องทีใกล้ชิดกักับประชาชน บางคนบางกลุ่ม เช่น หากเป็นเรื่องทีบางคนบางกลุ่มสนใจเขากัก็อาจประเมินได้ เพราะเขารับรู้ในอ้อมูล แต่หากเป็นเรื่องทีกลุ่มสำรวจไมสนใจเรื่องนั้นๆ ก็อาจไมทราบอ้อมูลกักับ” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

เมื่อถามว้ารัฐบาลอยากให้อ้อมูลกักับผลงานมากกว่าผลโพล พล.ต.สรรเสริญกล่าวว้า คนไมอยากพูดแบบนี้เพราะจะเป็นการเสียน้ำใจคนทำโพล หากหน่วยงานใดทำโพลก็สำรวจทำต่อไปได้ เพราะในขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำลังทำหน้าทีของเราย่อยอย่างเติมที

15 มี.ค.ชงกรม.ลกกม.ประชามติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณึคสช. และรัฐบาลเตรียมส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประเด็นการได้มาของส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยผ่าน 5 ปี ว้า คนไมทราบ เป็นเรื่องของคสช.ทีจะดำเนินการ อาจให้คนช่วยดูก็ได้ในตอนสุดท้าย แต่ก็ยังไม่แน เรื่องนี้ขึ้นอ้อมูลกักับคสช. ส่วนร่างพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งร่างตัวอย่างเบืองต้นมาให้คนแล้ว ซึ่งคนดูแล้วมีประมาณ 60 มาตรา แต่ยังไม่ได้อ้อมูลกักับปรับแก้ไขมาตราตรงไหนบ้าง คงต้องพูดคุยกักับทางกกต.อีกครั้แต่ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวสำรวจนำเข้าทีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแก้ไขได้ เพราะไมได้อ้อมูลกักับเป็นพ.ร.ก. ส่วนเรื่องงบประมาณการทำประชามติชั้แจงต้องรอกกต.ว้าจะปรับลดเท่าไร กกต.ยังไม่ได้อ้อมูลกักับแจ้งมายังรัฐบาล อย่างไรก็ตามวันที่ 14 มี.ค. กกต.จะส่งร่างพ.ร.บ.ฉบับเป็นทางการมายังคน ซึ่งจะนำเข้าทีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 มี.ค.นี้

กรธ.ยังไม่ได้อ้อมูลกักับส.ว. 5 ปี

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรธ. กล่าวถึงอ้อมูลกักับหน้าทีการทำงานของกรธ. ว้า กรธ.ทยอยทบทวนปรับแก้ไขบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญไปกว้า 80 เปรอ์เซ็นต์แล้ว คงเหลือประเด็นทียังไม่มีการพิจารณา คือ

โครงสร้างทางการเมือง การได้มาซึ่งส.ส. ส.ว. ทีมานายกรัฐมนตรี และบทเฉพาะกาล ซึ่งการประชุมสัปดาห์นี้นอกจากจะทบทวนรายละเอียดของหมวดต่างๆ ทีพิจารณาผ่านไปแล้ว เข้าใจว้าน่าจะทยอยกักับประเด็นโครงสร้างทางการเมืองต่างๆ มาพูดคุยกันเหตุผลทีกรธ.นำประเด็นโครงสร้างทางการเมืองมาพิจารณาช่วงท้ายๆ ของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องมีหลายฝ่ายส่งความเห็นเข้ามาเป็นจำนวนมากและแต่ละข้อเสนอก่อนข้างแตกต่างและซับซ้อนกว้าเรื่องอื่นๆ อีกทั้งการวางกลไกทางการเมืองจะมีผลต่อโครงสร้างรัฐธรรมนูญ ดั่งนั้น กรธ.จึงจำเป็นต้องพิจารณาและศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เกิดความรอบคอบและถี่ถ้วน

ส่วนข้อเสนอของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม ทีเสนอให้มีส.ว.สรรหา ช่วงเปลี่ยผ่าน 5 ปี นั้น นายอมรกล่าวว้า ทางกรธ.ขออ้อมูลกักับยังไม่มีการพูดคุยกันเลย เพราะต้องรอดูรายละเอียดในหนังสือทีจะส่งมาก่อน มั่นใจว้าการทบทวนและปรับปรุงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญของกรธ.เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ ทุกสิ่งยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ทีกรธ.ตั้งใจไว้ จึงเชื่อว้าไมน่าจะ มีปัญหาใด เสร้งทันตามกรอบเวลาทีกำหนด

ว้าในวันที่ 29 มี.ค. และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายเสร็จสิ้นเชื่อว่าประชาชนจะยอมรับได้

พท.ชั้ปัญหาได้ถูกเข้าน้ำแยง

นายพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศกล่าวว้า กรธ.ควรเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย เป็นมรดกแก่คนไทย ไมใช่อ้อมูลกักับของขั้วญให้ใคร ต้องแน่วแน่มิหวั่นไหวต่อแรงกดดันทีจะทำให้เกิดการเว้นวรรคประชาธิปไตยในหลายประเด็น เช่น การมีส.ว.สรรหา 5 ปี รัฐธรรมนูญจะคิดได้ต้องแก้ไขร่างในหลายประเด็น ประเทศไทยยังมีปัญหาได้ถูกเข้าน้ำแยงอีกมากทีต้องแก้ไข เช่น ปัญหาการไมเคารพผลเลือกตั้งและการตัดสินใจของประชาชน ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องหลักนิติธรรม ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ความง่ายในการสร้างสถานการณ์ล้มรัฐบาลทีมาจากการเลือกตั้ง การแบ่งสั้แบ่งฝ่ายทีไม่เห็นแนวโนมลดลง ปัญหาเหล่านี้เป็นหลุมดำทีเราต้องไมใหประเทศตกลงไปอีก

นายชนพดลกล่าวว่ ขอเรียกร้องให้ ผู้เกี่ยวข้องมองถึงอนาคตของลูกหลาน อย่างมองเพียงการเขียนรัฐธรรมนูญที่สนอง ความต้องการเฉพาะหน้าแต่ไม่สอดคล้องกับ หลักการประชาธิปไตยในระยะยาว เพราะถ้า ประชาชนไม่เห็นด้วยจะเปลืองงบประมาณ หลายพันล้าน ในการจัดการออกเสียง ประชามติ

ย้ำ 2 พรรคใหญ่ไม่อรชน.

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล กล่าว เตือนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ หัวหน้า คสช. ว่า อยากเตือนไปถึงหัวหน้า คสช. ว่าโอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ผ่านประชามติมีสูง เนื่องจากขณะนี้ พรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ หลายคน เริ่มมีความคิดไม่เห็นด้วยกับเรื่องส.ว.สรรหา ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของพรรคเพื่อไทย นำเป็นห่วงว่า คสช.จะถึง ทางตัน การแก้ปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดใน รัฐบาล คสช.ก็เริ่มถูกเปิดเผย ปิดไว้เท่าไรก็ ไม่มีผิด นี่ก็เป็นจุดอ่อนของรัฐบาล และหมู่ มิตรที่เคียงร่วมกันมากก็แปรเปลี่ยนความรู้สึก ต่ออีก ปัญหาภัยแล้ง แรงงานไม่มีงานทำ ข้าวจะขาดมากจะแพงก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ ต้องรีบแก้ไข สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่ จะก้าวผ่านไปได้หากผู้นำไม่มีความรู้ความ สามารถและทีมงานที่เก่งพอ อยากให้รัฐบาล คสช.รีบประชุมเตรียมรับสถานการณ์ไว้แต่ เนิ่นๆ เพราะหมดเวลาในช่วงอันนี้มันแล้ว ปรับครม.ก็อาจช่วยแก้สถานการณ์ไปได้บ้าง แบ่งปันผลประโยชน์ให้พรรคพวกให้ลงตัว เลิกปกปิด พวกเดียวกันและบังคับใช้ กฎหมายให้มีมาตรฐานเดียวกันก็อาจช่วยได้ **ปชป.จี้คสช.โชว์หนังสือถึงกรธ.**

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้าม ไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค แถลงถึงท่าทีของ คสช.และรัฐบาลที่จะส่งหนังสือเป็นลาย ลักษณ์อักษรถึง กรธ. เกี่ยวกับกรธ.ได้มาของ ส.ว.สรรหา 200 คน ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ว่า นับเป็นเรื่องดีที่จะทำหนังสือพร้อมเหตุผล อย่างเป็นทางการ ดิคว่าแอบสั่งด้วยวาจา เหมือนที่เคยสั่งนายบวรศักดิ์ ให้บรรจุคณะ กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการ ปรงรอง (คปป.) ในช่วงสุดท้าย จนทำให้ ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดังนั้น ควรเปิดเผยหนังสือดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ เพื่อสังคมจะได้พิจารณาไปพร้อมๆ กับกรธ.ว่าเหตุผลมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ ขณะเดียวกัน เมื่อกรธ.พิจารณาข้อเสนอแล้ว ก็ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าจะรับข้อเสนอ ดังกล่าวหรือไม่เพื่อประชาชนจะได้มีข้อมูล ประกอบการตัดสินใจได้ว่าควรรับหรือไม่ รับร่างรัฐธรรมนูญ

นายองอาจกล่าวว่า เชื่อว่าคสช.และ รัฐบาลคงมีเจตนาดีต่อบ้านเมือง และคิดว่า บ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องให้ มีส.ว.สรรหา 5 ปี แต่ต้องฟังตระหนักว่ากรธ. และบุคคลอื่นๆ ก็มีเจตนาดีต่อบ้านเมือง ดัง นั้น คสช.และรัฐบาลควรรับฟังด้วยเหตุด้วย ผล ไม่ควรเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ รวมทั้งอย่าใช้อำนาจบาตรใหญ่เพราะจะไม่ส่งผล ดีต่อใครทั้งสิ้น จึงอยากให้กรธ.พิจารณาด้วย ความรอบคอบว่า ส.ว.ควรมีที่มาอย่างไร ควรดูอำนาจหน้าที่ควบคู่ไปด้วย ถ้าส.ว.ไม่มี ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ ไม่ควรมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับส.ส. ที่ ประชาชนเลือกมา

ประเด็นชี้เป็นชี้ตายร่างรธน.

เมื่อถามว่า การที่คสช.และรัฐบาลเตรียม ทำหนังสือถึงกรธ.ดูเหมือนเป็นการ ใช้ อิทธิพลบังคับหรือไม่ นายองอาจกล่าวว่า คง ต้องดูเนื้อหาในหนังสือก่อนว่าจะไปมี อิทธิพลต่อกรธ.มากน้อยแค่ไหน กรธ.ต้อง พิจารณาด้วยความรอบคอบเพราะอาจชี้เป็น ชี้ตายได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชน จะยอมรับหรือไม่ หากไม่ยอมรับประชามติ ก็ จะผ่านยาก

นายองอาจกล่าวว่า ส่วนที่สมาชิกสภา ข้าราชการการปฏิรูปประเทศ (สปท.) หรือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บาง คนเสนอให้ระยะเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ให้ ส.ว.มี อำนาจหน้าที่ไม่ต่างจาก ส.ส.คือมีสิทธิเลือก นายกฯได้ และลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯได้ นั้น กรธ.ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ ข้อเสนอใดที่แสดงออกถึงความต้องการมาก เกินไปอย่างสุดขั้ว ย่อมไม่ได้รับการยอมรับ

นายองอาจกล่าวว่า อยากให้กรธ. พิจารณากลไกการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่บัญญัติใน ร่างรัฐธรรมนูญที่ให้เลือกตั้งทางอ้อมจาก 20 สาขาอาชีพใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยการให้ผู้สนใจสมัคร เป็น ส.ว.ตามกลุ่มสาขาอาชีพเหมือนเดิม และให้เลือกกันเองภายในกลุ่มสาขาอาชีพให้

ได้จำนวนมากกว่าจำนวน ส.ว. ที่มี 2 หรือ 3 เท่า เช่นกำหนดให้มีส.ว. 200 คน ก็ให้ เลือกลงมา 400-600 คน แล้วให้ประชาชนทั้ง ประเทศเลือก อีกครั้งให้เหลือ 200 คน ตาม จำนวนที่กำหนด ก็จะได้ส.ว.ตามกลุ่มอาชีพ ตามที่กรธ.ต้องการ ซึ่งจะทำให้โอกาสที่ ร่างรัฐธรรมนูญจะได้รับการยอมรับจาก ประชาชนมีมากขึ้น

คสช.หวังปีบกรธ.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จะส่งข้อเสนอเรื่อง ส.ว.สรรหา 5 ปี ให้กรธ. แต่ถ้ากรธ.ไม่เห็นชอบด้วยต้องบอก เหตุผลด้วยนั้น ว่า เท่าที่ฟัง กรธ.ยังยืนยัน บอกว่าไม่เอา ไม่แก้ เพราะคิดหลักการที่วาง ไว้ อยากให้เป็น ส.ว.แบบเลือกไขว้มากกว่า ซึ่งอยู่ที่กรธ.ต้องวางหลักและยืนหยัดให้ดี ไม่รู้จะทนแรงเสียดทานไหวหรือไม่ เราต้อง เชื่อมั่นไว้ก่อนว่าคนอย่างนายมิชัย จะมีหลัก ไม่ยอมเปลี่ยนมากจนไม่เห็นเค้าเดิมเพราะถ้า เปลี่ยนจนไม่เห็นเค้าเดิม จะถูกแรงดันจนมี ผลกับประชามติ นายมิชัยคงไม่ยอมเปลี่ยน “จริงๆ ควรคุยกันก่อน ไม่อย่างนั้นนายมิชัย จะมีสภาพเหมือนนายบวรศักดิ์ เชื่อว่านายมิ ชัยคงไม่ยอมถูกกระทำแบบนั้น ความจริง คุยกันภายในคสช.ก่อนออกมาให้ข่าวก็ได้ การเสนอเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แบบนี้ โดยไม่คุยกันก่อนเหมือนใช้กระแสบีบ ต้องยอมรับว่ากระแสดราม่าของ คสช.วันนี้ยังคงอยู่ ดังนั้น นายมิชัยต้องมั่นคง ทนแรงเสียดทานให้ได้” นายนิพิฏฐ์กล่าว

ผู้คัดค้านหนุนคล้ายปมแก้รธน.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงถึงการที่ กรธ.มี แนวโน้มจะปรับเงื่อนไขการแก้ร่าง รัฐธรรมนูญให้ทำได้ง่ายขึ้นกว่าที่ระบุไว้ใน ร่างเดิม ว่า ขอสนับสนุน เพราะเคยเสนอให้ กรธ.ทบทวนประเด็นนี้มาหลายครั้ง เพราะ เงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ในร่าง เดิมทำให้การแก้รัฐธรรมนูญทำได้ยากมาก แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มา ในอดีต ที่กำหนดให้ใช้แค่เสียงเกินกว่า กึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.กับ ส.ว.รวมกันเท่านั้น แต่ กรธ.นอกจาก กำหนดต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาแล้ว ยังกำหนดอีก 3 เงื่อนไข 1. ในเสียงข้างมาก ต้องประกอบด้วยเสียงของทุกพรรคในสภา

ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน 2. ในส่วนของวุฒิสภานั้นต้องมีเสียงสนับสนุนของ ส.ว. 1 ใน 3 และ 3. ต้องเอาไปทำประชามติ จึงจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้

“เงื่อนไขในลักษณะนี้เสมือนปิดทางการแก้รัฐธรรมนูญให้เกือบเรียกว่าทำไม่ได้เลย และอาจจะนำประเทศไปสู่ทางตันได้ในอนาคต ฉะนั้นการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นหรือมีเงื่อนไขลดลง ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มา คือแค่ใช้เสียงเกินกว่าครึ่งของรัฐสภาแก้ไขเดียวก็น่าจะเพียงพอ การปรับแก้ในเรื่องนี้จะช่วยลดแรงเสียดทานในประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับลงไปได้ระดับหนึ่ง เพราะอาจช่วยให้สังคมมีทางออกที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขได้ในอนาคต ทั้งยังไม่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการฉีกรัฐธรรมนูญอีกโดยไม่จำเป็น เพราะรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้ไม่จำเป็นต้องฉีก” นายจรินทร์กล่าว

อลงกรณ์ยื่นสปท.มีผลงาน

เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สนช. นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช. คนที่ 2 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ พล.อ.อ.ชาลิจันทร์เรือง พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข นายสนธิ อักษรแก้ว นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เป็นต้น พร้อมด้วยตัวแทน สปท. นำโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.คนที่ 1 และ นายคำณูม สิทธิสมาน รองเลขาธิการและโฆษกวิปสปท. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน ครม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาตามโครงการสนช.พบประชาชน โดยมีนายสนธิ ขาวสะอาด ผู้ว่าฯเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต้อนรับ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ขอส่งข่าวไปยังพรรคการเมืองที่ออกมาพูดว่าไม่เห็นมีการปฏิรูปอะไรเลย ขอให้เปิดหูเปิดตา เพราะการปฏิรูปเดินหน้าไปได้มากแล้ว สปท.ได้ส่งรายการปฏิรูปไปครบ 8 เรื่อง ซึ่งกรมเห็นชอบไปแล้ว และกำลังดำเนินการอีกจำนวนมาก และได้แก้ปัญหาท่อนก่อนวิกฤต 22 พ.ค. 2557 อีกด้วย ไม่มีใครให้เกิดการรัฐประหารแต่ที่จำเป็นต้องทำเพราะบ้านเมืองขณะนี้กำลังจะเกิดสงครามการเมืองอยู่

แล้ว 2 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิรูปและพัฒนาไปมาก คิดอันดับโลกหลายเรื่อง นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กำหนดให้มีการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะยาว ไม่ใช่เป็นสืบทอดอำนาจอย่างที่ฝ่ายการเมืองระบุแต่เป้าหมายคือการสืบทอดภารกิจการปฏิรูปให้แล้วเสร็จ

ยื่นค้านควรวมอพท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนรับฟังปัญหาจากส่วนราชการ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ประธานชมรมอบต.เพชรบุรี ยื่นหนังสือคัดค้านการควรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อนายพีระศักดิ์ และนายอลงกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ขนาดและรูปแบบ อปท.ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สปท. จะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นที่ เกิดกลุ่มการเมืองระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น แบ่งแยกประชาชน เกิดปัญหาความขัดแย้งในระดับองค์กร ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถทำให้

□ อ่านต่อหน้า 11

● ประชามติ □ ต่อจากหน้า 10

การบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านความใกล้ชิดประชาชนคงอยู่ได้

นายอลงกรณ์ ให้สัมภาษณ์ความกึ่งหน้าการหารือกับ สนช.ประเด็นการตั้งคำถามประชามติตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ว่า ได้นัดหมายกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ เพื่อหาแนวทางและวิธีการการเสนอคำถาม ผลเป็นอย่างไรก็นำเข้าหารือกับที่ประชุมวิป สปท.ต่อไป แต่เบื้องต้นกำหนดให้ สปท.ต้องส่งคำถามให้ สนช.พิจารณาภายในวันที่ 5 เม.ย.นี้

จวกปชป.ไม่สร้างสรรค์

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ส่วนที่หลายฝ่ายวิพากษ์ถึงข้อเสนอระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมี เพราะไม่ให้เป็นเมืองกลับไปสู่ช่วงก่อนรัฐประหารอีก ส่วนที่ฝ่ายการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลไกนั้นอยากให้เห็นข้อเสนอความเห็นไปยังกรธ.เลย เพราะขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมี

กลไกหรือมาตรการในช่วงเปลี่ยน ต้องยอมรับว่า 2 ปีที่ฝ่ายการเมืองยังไม่ยอมลดราวาคอก ท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงต้องสำนึกว่าฝ่ายการเมืองมีส่วนที่เกิดวิกฤตขึ้น ส่วนข้อเสนอ ส.ว.สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ แต่ใครมีข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอไปยังกรธ.ได้

เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าหากนายมีชัย ถูกกดดันมากอาจลาออกได้ นายอลงกรณ์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์น่าจะเสนออะไรที่ดีกว่านี้ ควรเป็นข้อเสนอที่สร้างสรรค์มากกว่าการยุบและแต่งตั้งแบบการเมืองยุคเก่าๆ ที่ไม่สามารถเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนได้ เพราะการร่างรัฐธรรมนูญในภาวะวิกฤตไม่สามารถถูกใจใครได้ 100 เปอร์เซ็นต์

พท.จกวันชัยอย่าใช้เสตสปีช

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิก สปท. กล่าวว่า ช่วงนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้าย ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง กสช.ต้องเตรียมความพร้อมส่งต่ออำนาจให้กับการเลือกตั้ง จึงเชื่อว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงขึ้น ไม่ปล่อยให้ฝ่ายกสช.ขับเคลื่อนไปแต่ฝ่ายเดียว เห็นได้จากท่าทีของนายทักษิณ ชินวัตร กสช. แม่น้ำทั้ง 5 สายไม่ต้องวิตกกังวลต่อข้อโจมตีของนายทักษิณและบริวาร ควรเร่งรีบขับเคลื่อนการทำงานแข่งกับข้อกล่าวหาโจมตี โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศ ควรประกาศออกมาให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรให้เสร็จในระยะเวลา 1 ปี ประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่าต้องการให้การปฏิวัติครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย รวมถึงวางกลไกให้บ้านเมืองมั่นคงสงบเรียบร้อย และประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในอนาคตแบบค่อยเป็นค่อยไปภายในระยะเวลา 2 ปีหรือ 4 ปี อย่าปล่อยให้ประชาชนไปโดยแบบพรวดพราด เพราะจะกลับมาสู่วังจระเข้ซ้ำอีก

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวนายวันชัย กระตุ้น กสช.ให้เร่งปฏิรูปประเทศ ไม่ต้องกังวลต่อข้อโจมตีของนายทักษิณ นายวันชัยจะเขลิบผู้ที่มีอำนาจเพราะกลัวตักทวงหรือด้วยความจำเป็นใดก็ตามไป แต่ต้องไม่ใช้ภาษาที่รุนแรงต้องหยุดการผลิตวาทกรรมสร้างความเกลียด

ซึ่งหรือเฮตสปีช และอยู่บนพื้นฐานที่ต้องสันนิษฐานว่าทุกฝ่ายอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ถ้า สปท.มีอคติและทัศนคติที่เป็นลบ ไม่ยอมรับฟังคำทักท้วงจากผู้เห็นต่าง จะไปปฏิรูปอะไร จะไปสร้างความปรองดองได้อย่างไร อยากให้นายวันชัย ได้เรียนรู้ว่าการทางการเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงก็สามารถมีพื้นที่ข่าวได้

หากแสดงความเห็นโดยสุจริต มีจิตเมตตาต่อกันทุกฝ่าย

ปชช.ยังไม่ส่งคดีจาริตให้สำนักนายกฯ

แหล่งข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังไม่ได้ส่งข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายจาริต เพ็งคิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่ำรวยผิดปกติ ซึ่งปัจจุบันนายจาริต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบ ป.ป.ช.ต้องใช้เวลา 15-30 วันในการส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักนายกฯ เพื่อทำการลงโทษทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ หากข้าราชการคนใดทำผิดก็ต้องลงโทษทางวินัยตามความผิดไม่มีละเว้นอยู่แล้ว ขณะนี้รอเพียงป.ป.ช.ส่งเรื่องมาให้พิจารณาเท่านั้น

พ.ร.บ.ประชามติ 64 มาตรา

รายงานข่าวจาก กกต. แจ้งว่า กกต. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ.ศ.... อย่างเป็นทางการเพื่อส่งไปยัง ครม. ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ จากที่ก่อนหน้านี้ กกต.ส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการภายในไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจแก้ ก่อนเสนอต่อครม. และ สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งสิ้น 64 มาตรา แบ่งเป็น 3 หมวด ประกอบด้วย 1.หมวดการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ การจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ และการเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง 2.หมวดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกเสียง และ 3.หมวดการควบคุมการออกเสียงและบทกำหนดโทษ สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญเป็นการเขียนล่อจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติมล่าสุด อาทิ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กรธ. ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้กรร.และ สนช.ทราบ ให้กรร.แจ้งกกต. และให้กรธ. ส่งสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก่ กกต.

ขณะที่ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช. ที่ต้องการทำประชามติ ให้ส่งประเด็นมา ยัง กกต.ภายใน 10 วันถัดจากวันที่ สนช. รับแจ้งจากกรธ. โดย กกต.เป็นผู้จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ สรุปสาระสำคัญ ประเด็นเพิ่มเติม และเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งกกต.สามารถมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลในการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

บัตรใบเดียว-หลายประเด็น

สำหรับบัตรเสียไม่ให้นับเป็นคะแนนออกเสียง การจัดทำประชามติให้ กกต. กำหนดวันออกเสียงซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 90 และไม่ช้ากว่า 120 วันนับแต่วันที่กกต.ได้รับร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียงแล้ว นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กกต.จัดการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคลทุกฝ่ายในเรื่องที่จัดทำประชามติ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ต้องจัดสรรเวลาออกอากาศให้ตามที่กกต.กำหนด การออกเสียงให้กกต. กำหนดให้มีหลายประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกันได้ ส่วนวันออกเสียงให้เปิดการลงคะแนนออกเสียงตั้งแต่ 08.00-16.00 น.

ขณะเดียวกัน ให้กกต.หรือผู้ที่กกต.มอบหมายจัดอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียง สำหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนที่พิการ ผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ โดยความช่วยเหลือนั้นคนที่พิการหรือผู้สูงอายุต้องลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้ ให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทำแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนเสียง รวมถึงให้กกต.จัดออกเสียงสำหรับคนที่พิการ ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้มีการลงคะแนนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียง ณ สถานที่ดังกล่าวได้ เช่น ณ สมาคมคนตาบอด บ้านพักคนชรา เป็นต้น

อีกทั้งยังเปิดช่องให้กกต.สามารถนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกเสียงไปพร้อมกับการลงคะแนนออกเสียงด้วยบัตรออกเสียงได้

รายงานผลคะแนนได้เร็วยล 95

รวมทั้งกำหนดว่า กรณีหน่วยออกเสียงใดไม่สามารถระทำการออกเสียง หรือนับคะแนนออกเสียงให้เสร็จสิ้นได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่น ให้กรรมการประจำหน่วยประกาศงดการออกเสียง งดการนับคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น แล้วรายงานกกต. และให้กกต. กำหนดวันออกเสียงใหม่ในหน่วยนั้น หรือวันนับคะแนนใหม่ในหน่วยนั้นโดยเร็ว

เว้นแต่กกต.เห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงดังกล่าว หรือจำนวนบัตรออกเสียง จำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงที่ไม่สามารถนับคะแนนออกเสียงได้ ไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง กกต.อาจไม่จำเป็นต้องลงคะแนนออกเสียงใหม่ หรือไม่ส่งนับคะแนนใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้ และให้กกต.จัดทำประกาศผลการออกเสียง เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี และในระหว่างสิ้นสุดการลงคะแนนออกเสียงจนถึงก่อนการจัดทำประกาศผลการลงคะแนนออกเสียงห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ผลการลงคะแนนออกเสียง

กำหนดลักษณะของบัตรออกเสียงที่ถือเป็นบัตรเสียไว้ทั้งหมด 6 ลักษณะ คือ 1.บัตรปลอม 2.บัตรที่มีไขบัตรซึ่งกรรมการประจำหน่วยมอบให้ 3.บัตรที่มีได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียง (กากบาท) 4.บัตรที่มีการเขียนข้อความ หรือถ้อยคำอื่นลงไป 5.บัตรที่ทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกต เว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ 6.บัตรเสียอื่นที่มีลักษณะตามที่กกต.กำหนด

ซึ่งกรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรเดียวให้บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามข้อ 1,2,4,5 เป็นบัตรเสียทั้งฉบับ อีกทั้งมีการกำหนดว่า เพื่อประโยชน์แก่การติดตามผลการออกเสียงประชามติต่อสาธารณะด้วยความรวดเร็ว กกต.อาจดำเนินการให้มีการรายงานผลการออกเสียงอย่างไม่เป็นทางการได้ แต่เมื่อแสดงผลการออกเสียงถึง 95% ของจำนวนหน่วยออกเสียงให้หยุดการแสดงผลการออกเสียงต่อสาธารณะ

ห้ามทำโพลก่อนหย่อนบัตร 7 วัน

ขณะที่การคัดค้านการออกเสียงให้กระทำภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่สิ้นสุดการลงคะแนนออกเสียง โดยผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของหน่วยออกเสียงนั้น ยื่นคำร้องคัดค้านพร้อมหลักฐานต่อ กกต. หากเห็นว่า การออกเสียงในหน่วยดังกล่าวไม่สุจริตเที่ยงธรรม โดย กกต. ต้องตรวจสอบ และมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วัน นับแต่วันออกเสียง

ส่วนเรื่องการควบคุมการออกเสียงและบทกำหนดโทษนั้น กำหนดห้าม กกต. เจ้าหน้าที่ กกต. ผู้ได้รับมอบหมายจาก กกต. เจ้าหน้าที่รัฐ กระทำการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ขัดขวางไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือผู้ใดกระทำการขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หลอกหลวง บังคับ ชูเชิญ พนัน รับ เรียกรับประโยชน์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง หรือสำคัญผิดในวันเวลา วิธีการออกเสียง

ผู้ใดเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อทุกประเภทหรือในช่องทางอื่นที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง มีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว ก่อความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงในระหว่าง 7 วัน ก่อนออกเสียงถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียง มีความผิดต้องรับโทษทางอาญา จำคุกตั้งแต่ไม่เกิน 3 เดือน ถึงสูงสุด 10 ปี ปรับตั้งแต่ไม่เกินหกพันบาทถึงสองแสนบาท และอาจถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปี

เดือนลงคะแนนเป็น 7 ส.ค.

หากผู้ใดทำให้ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติใหม่ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติในคราวถัดไป อย่างไรก็ตาม มีการยื่นขึ้นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะมีการปรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวในเรื่องของกติกาการใช้สิทธิ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียง โดยให้ กกต. นำไปบัญญัติไว้ในระเบียบ กกต. เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความกระชับมากขึ้น

และยังมีการประสานงานกันภายในระหว่างรัฐบาล กกต. และ สนช. ในการเร่งพิจารณาให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เสร็จ และมีผลบังคับใช้เพื่อให้การออกเสียงประชามติไปตามแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ โดยรัฐบาลเห็นว่าควรกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. เป็นวันออกเสียงประชามติ ไม่ใช่วันที่ 31 ก.ค. อย่างที่ กกต. เสนอไปก่อนหน้านี้

ซึ่ง กกต. ได้ขอให้ สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประชามติให้มีผลบังคับใช้ไม่เกินวันที่ 13 เม.ย. ที่ ครธ. จะส่งสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ กกต. ที่จะต้องจัดพิมพ์เผยแพร่ เพราะหากล่าช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะกระทบต่อการจัดการออกเสียง กกต. จะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ

โดยถัดจากวันที่ 13 เม.ย. กกต. ก็จะประกาศกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. เป็นวันออกเสียงประชามติ ซึ่งวันที่ 7 ส.ค. นั้น ถือเป็นวันที่ 116 ของกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าวันออกเสียงต้องไม่เร็วกว่า 90 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 120 นับแต่วันถัดจากวันที่ ครธ. เสร็จสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้ กกต.

'สมคิด' เร่งปฏิรูปภาคผลิต รับมือส่งออก2ปี 'ไม่ฟื้น'

"สมคิด" ประเมิน 2 ปีข้างหน้าส่งออกไม่ฟื้น เหตุจีนยังย่ำแย่ การอัดฉีดเงิน อียู ญี่ปุ่น ไม่เป็นผล ปลูกเกษตรกรปฏิรูปโครงสร้างการผลิตพัฒนาจากในประเทศเตรียมหรือตลาดหลักทวีปฯ ตั้งเอกชนร่วมประธารัฐ ยกระดับภาคเกษตร "ฉัตรชัย" เสนอแนวคิด เปลี่ยนรูปแบบเกษตรดั้งเดิม เป็นแบบใหม่ ที่มีขนาดแปลงใหญ่ ง่ายต่อการวางแผนผลิต-ใช้เทคโนโลยี

ตัวเลขส่งออกไทยที่ติดลบ 3 ปีต่อเนื่อง ขณะที่ปีนี้ยังเป็นปีที่ยากลำบาก จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ขณะที่โครงสร้างการผลิตของไทยยังเป็นปัญหา ต่อการสร้างความคุ้มค่าเพิ่ม รัฐจึงต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรหวังสร้างการเติบโตจากภายในแทนพึ่งพาการส่งออก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง ยั่งยืน" ในงานโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วานนี้ (14 มี.ค.) ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะจีน ซึ่งถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญด้านส่งออกของทุกประเทศ ยังมียอดการส่งออกลดลงอย่างมากถึง 25% ในเดือน ก.พ. 2559 คิดเป็น 1 ใน 4 ของยอดส่งออกจีน ดังนั้น คาดได้ว่า ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า การส่งออกของทุกประเทศจะยังคงไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากระบบการบริหารเศรษฐกิจของจีน ขณะนี้ยังไม่มีความรัดกุมอัดฉีดเงินเข้าระบบ เหมือนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (อียู) ที่ใช้เงินอัดฉีดเงินเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว จึงออกมาตรการอัดฉีดเงิน (คิวอี) และลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในขณะที่จีนเลือกที่จะใช้วิธีปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ยกย่องการผลิตเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม ดังนั้นไทยจะทำตามทั้ง 2 ประเทศแบบครึ่งๆ กลางๆ ในการ

ปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรให้เติบโตจากภายใน แทนที่พึ่งพาการส่งออกที่กำลังมีปัญหาอยู่

"ไทยถือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรและมีความรู้ด้านภาคการเกษตรมาก แต่ไม่นำมาใช้พัฒนาประเทศเท่าที่ควร โดยเฉพาะในอดีตรัฐบาลคุ้นกับการชดเชยราคาให้ภาคเกษตรกร

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

: สมคิด

ทั้งจำนำหรือประกันราคาโดยน่ายุได้จากภาคการส่งออกมาจนเจอภาคการเกษตร ทำให้ภาคการเกษตรไม่แข็งแรง ไม่มีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ถือเป็นภาระรดน้ำที่ใบ แต่ไม่ใช่ที่ราก หากตอนนี้คิดง่ายแล้วทำง่ายรัฐจะใช้มาตรการประกันราคาพืชผลก็ได้แล้วให้รัฐบาลหน้ารับภาระต่อไป แต่ทางนายกรัฐมนตรียังต้องการให้สินค้าภาคการเกษตรสามารถแข่งขันกับโลกได้ จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตร ซึ่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้าไทยอาจจะเปลี่ยนผ่านอย่างยากลำบาก แต่ถ้าทำได้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน"นายสมคิดกล่าว

นายสมคิด กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรมากมาย เช่น การอัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนกู้ โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของชุมชนให้เป็นพืชผสมผสาน ไม่ใช่ปลูกแต่ข้าว และโครงการให้สินเชื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการขึ้นหรือโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเตรียมนำเงินสะสมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 5 หมื่นล้านบาทมาใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส.เขียนหลักสูตรเพื่อจัดอบรมแกนนำเกษตรกรให้ต่อยอดความรู้พัฒนาเกษตรกร ตามแนวคิดของนายกา

เล็งหารืออปท.ต้นแบบร่วมประธารัฐ

นอกจากนี้ อีกไม่กี่วันข้างหน้าได้เตรียมหารือตลาดหลักทวีปแห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน (บจ.)

ขนาดใหญ่ให้เข้ามาช่วยผลักดันนโยบาย 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ให้เดินหน้า ให้ยกระดับภาคเกษตร ใน 3 ด้าน คือ 1.ยกระดับให้เกษตรกรเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขียนหลักสูตรการศึกษาให้เกษตรกรมาเรียนรู้เพื่อยกระดับเกษตรกรไทย

2.ยกระดับผลผลิตด้านเกษตร จากเกษตรพื้นฐานสู่สินค้าชุมชน และ 3.สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีเกษตร ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในธรรมชาติและวิถีของการทำเกษตร มาท่องเที่ยวและศึกษาด้านการทำเกษตร เป็นอีกช่องทางที่จะนำเงินตราเข้าไทย นอกจากการท่องเที่ยวปกติที่กระตุ้นให้เกิดในปัจจุบัน

นายสมคิด ยังกล่าวว่ ที่ผ่านมามีงบประมาณทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์ จำนวนไม่น้อยแต่ปัจจุบันแยกกันดำเนินตามนโยบายของแต่ละบริษัท จึงจะเข้าหรือกับ บจ.ขนาดใหญ่ ในการนำงบประมาณสำหรับการทำซีเอสอาร์มาร่วมกันทำโครงการช่วยเหลือภาครัฐ ตามโครงการประชารัฐ เพื่อทำโครงการนำร่องให้ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี มีความเข้มแข็ง มีทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชนช่วยกัน

ส่วนกรณีกระทรวงการคลังจะผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเป็นเงินให้เปล่าเพื่อไม่เป็นการสร้างหนี้ต่อเกษตรกรเองนั้น ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงการคลังมีเหตุผลในการออกมาตรการ ถ้าเป็นเงินให้เปล่าและสร้างหนี้ แต่การสร้างหนี้นั้นสามารถทำให้เกิดรายได้ ก็มีเหตุผลที่จะทำได้

"ฉัตรชัย" เน้นเกษตรกรรมแปลงใหญ่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า ว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีปัญหาด้านเศรษฐกิจประเทศผู้นำเข้ากำลังซื้อลดลง ราคาน้ำมันดินตกต่ำ กีดกทางด้านการค้าเข้มงวดขึ้น การแข่งขันการส่งออกรุนแรง เกิดปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตได้รับกับความเสียหายบางพื้นที่ไม่สามารถผลิตได้ ในขณะที่ไทยมีปัญหาด้านแรงงานเกษตรสูงวัยจากผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าอายุเฉลี่ยของแรงงานภาคการเกษตรของไทยส่วนใหญ่เกิน 50 ปี

นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ด้านพื้นที่การเกษตรกว่า 130 ล้านไร่ พบว่า มีความเหมาะสมสำหรับทำภาคการเกษตรในสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 15 มีนาคม 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10036

หน้า: 1(ขวา), 4

Col.Inch: 59.14

Ad Value: 85,753

PRValue (x3): 257,259

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' เร่งปฏิรูปภาคผลิตรับมือส่งออก2ปี'ไม่พิน'

อ้อย ปาล์มน้ำมัน เพียง 63% ที่เหลือ 33%
ไม่สมควรที่จะทำการเกษตร

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร
ไทยในทศวรรษหน้า เกษตรไทยจะต้องปรับตัว
เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็น
เกษตรแบบใหม่ที่มีขนาดของแปลงใหญ่ขึ้น
เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการผลิต การใช้
เทคโนโลยีที่รัฐบาลจะเข้ามาส่งเสริมเพิ่มความ
รู้เดิมของเกษตรกรที่มีอยู่เดิม เชื่อมโยงกับภาค
เอกชนด้านการตลาดและการระบายสินค้าใน
ช่วงเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน

"การเกษตรของไทยยังต้องพึ่งพาน้ำฝน
เป็นหลักเพราะจากพื้นที่ภาคการเกษตร 130
ล้านไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานเพียง 29 ล้านไร่
จากการสำรวจพบว่าใน 10 ปี กรมชลประทาน
จะพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกเพียง
10 ล้านไร่ โดยรวมแล้วไทยจะมีพื้นที่ชลประทาน
ได้เพียง 40 ล้านไร่เท่านั้น จึงจำเป็นที่เกษตรกร
ไทยต้องปรับวิธีทำการเกษตรรูปแบบใหม่
ทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง"
พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

'สมคิด'ย้ำศก.จะแกร่งขึ้นอยู่ที่ฐานราก

ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกร และภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตอนหนึ่งว่า “ผมมีแนวคิดปฏิรูปเกษตร 1.เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 2.ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด 3.ต้องใช้ความคิด หากเรายังทำเกษตรดั้งเดิมสู่ประเทศอื่นลำบาก เพราะต้นทุนการผลิตอยู่ในเกณฑ์สูง ค่าแรงงานสูง 4.ต้องมองถึงตลาดซึ่งสิ่งสำคัญสุดวันนี้สินค้า

เกษตรที่เราทำอยู่ ไม่สามารถทำให้เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดีได้ ต้องนำแนวทางพระราชดำริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ ทำเกษตรผสมผสาน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เลี้ยงสัตว์ไปด้วย ภาคเกษตรอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ด้าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวปาฐกถาในงานเดียวกันตอนหนึ่ง ว่า “การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจะต้องรดน้ำที่ราก ไม่ใช่ที่ใบอย่างในอดีตที่ผ่านมา หันมาเอาใจใส่และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยจึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

"ฉัตรชัย" ใจขึ้นราคาอย่างพุ่ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่กรีดยางส่วนใหญ่ของไทยโดยเฉพาะภาคใต้เข้าสู่ฤดูปิดกรีด ไม่มีน้ำยางออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูงกว่าราคาที่รัฐบาลรับซื้อในโครงการรับซื้อยาง 100,000 ตันราคา 45 บาท/กิโลกรัม (กก.) และราคาเอพ-ไออยู่ที่สูงกว่า 50 บาท/กก. ซึ่งการปรับเพิ่มของราคาขางพาราในประเทศ ที่ขณะนี้สูงกว่าราคาปรับซื้อ รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ปรับราคาปรับซื้อขางพาราเพื่อขึ้นนำตลาดให้สูงขึ้นแต่อย่างใด

สำหรับการส่งมอบขางพาราตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ขางระหว่างขางพาราแห่งประเทศไทย (กยท.) กับ กลุ่มซิโนเคม จำนวน 200,000 ตัน ประกอบด้วยขางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 150,000 ตัน และขางแท่ง จำนวน 50,000 ตัน ผลผลิตไม่เกิน 3 เดือน โดยจะส่งมอบขางเฉลี่ยเดือนละ 16,600 ตัน และเริ่มส่งได้เดือนแรก เม.ย.59 ขณะนี้ กยท.อยู่ระหว่างการรวบรวมขางพารา ซึ่งยอมรับว่าปริมาณขางช่วงนี้มีไม่มากพอที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มซิโนเคม จึงได้สั่งการให้กยท. เร่งทำสัญญารับ

ซื้อขางจากเกษตรกรเพื่อให้ทันส่งมอบ จึงเชื่อว่าการตกลงซื้อขายขางพาราระหว่างไทยและจีนในตลาดนี้ไม่น่าจะปัญหา และ กยท.น่าจะสามารถรวบรวมขางเพื่อส่งมอบได้ทัน

ส่วนในวันที่ 15 มี.ค.59 จะเสนอชื่อนายธีธัช สุขสะอาด เป็นผู้ว่าการ กยท.คนแรก เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากกระทรวงการคลังได้พิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. ผ่าน ครม. นายธีธัชจะต้องเซ็นสัญญาทำงานกับ กยท. โดยสามารถทำงานอย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค.นี้ได้ทันที โดยจะมีการประเมินผลการทำงานทุก 6 เดือน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า 3 ประเทศผู้ผลิตขาง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมมือกันลดปริมาณการส่งออกในอัตรา 10% หรือ เดือนละ 100,000 ตัน ระยะเวลา 6 เดือน รวม 3 ประเทศ จำนวน 600,000 ตัน ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อราคาขางพารา ส่งผลให้ราคาขางพาราของเกษตรกรขายได้สูงขึ้น.

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 15 มีนาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4493

Col.Inch: 15.93

Ad Value: 14,337

ภาพข่าว: ทหารเรือร่วม

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 43,011

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ทหารเรือร่วม...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารเรือร่วมกับผู้บริหารบริษัท ท็อป โกลฟ จำกัด ประเทศมาเลเซีย พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า หวังแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตยางพาราระหว่างกัน พร้อมเชิญชวนลงทุนในโครงการรับเบอร์ชิตของไทย ณ บริษัท ท็อป โกลฟ จำกัด ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

รัฐปฏิรูประบบเกษตรแปลงใหญ่

■ สมคิดชี้ยากแต่ต้องทำ-เปรียบนโยบายจำนำเหมือน'เลี้ยงต้อย'

โพสต์ทูเดย์ - 'สมคิด'เร่งนโยบายปฏิรูประบบเกษตร ลุยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทำเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมหาตลาดให้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเกษตรกรรม สู่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตอัตราดอกเบี้ยต่ำ (Cash Crop) 1.5 หมื่นล้านบาท โดยให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน และเพื่อให้มีตลาดรองรับ ได้มีการหารือกับทั้งหอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ได้เห็นนโยบาย ธ.ก.ส.ว่าให้ขยายขอบเขตนโยบายจากเดิมที่ปล่อยสินเชื่อเฉพาะในจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นปล่อยกู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

"การปรับโครงสร้างภาคเกษตรเป็นเรื่องยาก แต่ต้องทำ เพราะในอดีตประเทศไทยคุ่นอยู่กับนโยบายที่ว่า ปีไหนราคาสินค้าตกก็เข้าไปอุดหนุน หรือเข้าไปจำนำและปีต่อไปก็ทำเหมือนกันอีก ซึ่งที่ผ่านมาทำได้ เพราะว่ามีรายได้จากภาคการส่งออกมาจุนเจือ แต่ก็เหมือนการเลี้ยงต้อย ไม่รู้จักโต ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำให้เกษตรกรเขาเป็นผู้ใหญ่ โตด้วยตัวเอง สร้างสินค้าที่

แข่งขันได้ด้วยตัวเอง" นายสมคิด กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ 130 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน เพียง 63% ดังนั้นทิศทางการพัฒนาในทศวรรษหน้า เกษตรกรไทยต้องปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรแบบใหม่ที่มีขนาดของแปลงใหญ่ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้

ให้เกษตรกรวางแผนผลิต การใช้เทคโนโลยี และต้องเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านการตลาดและการระบายสินค้าในช่วงเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน

"พื้นที่เกษตร 130 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานเพียง 29 ล้านไร่ จากการสำรวจพบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้เพิ่มเพียง 10 ล้านไร่ ทำให้โดยรวมแล้วไทยจะมีพื้นที่ชลประทานเพียง 40 ล้านไร่เท่านั้น เกษตรกรไทยต้องปรับวิธีทำเกษตรใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สังคม สยามรัฐ



↑ สี่สิบหนึ่งปี...พล.อ.ประสพ สุขเกษตร เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครบรอบ 41 ปี โดยมี สรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

'สงกรานต์'ชวนใช้'ขัน-ปิ่นฉีด' กทม.งดอู่โม่งค์น้ำเล่นถึง3ทุ่ม

กทม.สั่งภัยแล้งจัดเล่นสงกรานต์แค่ 3 ทุ่ม เอกชนงดอู่โม่งค์น้ำ
'ประปา'รณรงค์ประหยัดใช้ขันใบเล็กแทนการสาด รองปลัดเกษตรฯ
รับประปาโคราชเหลือใช้ 15 วันจริง (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

'สงกรานต์'

ปก.ประกาศเขตภัยแล้ง15จว.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 15 จังหวัด 60 อำเภอ 278 ตำบล 2,369 หมู่บ้าน คิดเป็น 3.16% ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ และน่าน ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และเพชรบุรี ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการในรูปแบบ ประชากรรัฐ ภายใต้มีการทำงานเชิงพื้นที่ กำหนดแนวทาง การดำเนินงานที่เป็นระบบ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่

พร้อมจัดบัญชีการใช้ทั้งระบบ

นายฉัตรชัยกล่าวว่า การตรวจสอบปริมาณน้ำ จัดทำบัญชีแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน สืบหาความต้องการใช้น้ำภาคครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน จุดที่สามารถขุดเจาะบ่อนบาดาล และพัฒนาแหล่งน้ำ คำนวณระยะเวลาการใช้น้ำที่มีอยู่จริง รวมถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เน้นการกระจายน้ำทั่วถึง และกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ

และน้ำเพื่อการเกษตรเป็นลำดับรองลงมา

ดึงน้ำเขื่อนช่วยประปาโคราช

นายเลศิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59 (ศก.กช.) กล่าวถึงกรณีน้ำประปา จนครราชสีมาจะเหลือน้ำใช้การได้ 15 วัน เนื่องจากน้ำดิบเหลือแค่ 200,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากความจุ กักเก็บทั้งหมด 2,800,000 ลบ.ม. และจะไม่สามารถสูบน้ำได้อีกนั้นว่า ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาได้ขอใช้น้ำดิบจากประปา

เทศบาลนครราชสีมา โดยขอให้มีการปล่อยน้ำเพิ่มผ่านลงมาที่ท่าสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค นครราชสีมาตามลำน้ำมูลวันละประมาณ 30,000 ลบ.ม. แต่เนื่องจากประปาเทศบาล มีข้อตกลงการสูบน้ำจากเขื่อนลำแชะวันละไม่เกิน 35,000 ลบ.ม. ซึ่งการจะเพิ่มปริมาณการสูบน้ำวันละ 65,000 ลบ.ม.นั้นต้องทำความเข้าใจกับคณะกรรมการจัดการชลประทานของเขื่อนลำแชะอีกครั้งเพื่อขอสูบน้ำเพิ่มส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาค นครราชสีมา ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมทำความเข้าใจกับคณะกรรมการจัดการชลประทานของเขื่อนลำแชะในต้นสัปดาห์นี้

กษ.รับเหลือพอใช้แค่15วัน

"ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา มีผู้ให้บริการน้ำประปา 2 ราย ได้แก่ ประปาเทศบาล นครราชสีมา และการประปาส่วนภูมิภาค นครราชสีมา โดยประปาเทศบาล ดูแลในเขตเทศบาลนครราชสีมา ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค นครราชสีมา ดูแลเขตรอบนอกเขตเทศบาล ซึ่งแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล จะสูบน้ำจากลำน้ำมูลและเขื่อนลำแชะ ที่อยู่เหนือท่าสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา ในแม่น้ำมูลประมาณ 25 กิโลเมตร โดยปัจจุบันน้ำในแม่น้ำมูลไม่มีให้การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สูบเข้าบ่อพักน้ำที่มีความจุ 2,000,000 ลบ.ม. เพิ่มเติมได้ จึงจะทำให้สามารถบริการน้ำประปาได้อีก

ประมาณ 15 วัน" นายเลศิโรจน์กล่าว

กปน.ชวนใช้ขันเล่นสงกรานต์

น.ส.ทรรชนี ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน.ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ 2559 "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี คือ รณรงค์ให้คนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น ใช้ขันใบเล็กๆ รดน้ำกัน หรือรดน้ำดำหัวตามประเพณีแทนที่จะเอาน้ำใส่ถังใบใหญ่ๆ กระจายรดน้ำกัน อย่างไรก็ตาม กปน.มีโครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา ปี 2 โดยจะนำบิลค่าน้ำประปาของเดือน มีนาคม และเดือนเมษายนมาเปรียบเทียบกัน หากมีการใช้น้ำลดลง 10% ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ในเดือนมิถุนายนเราจะให้รางวัล คืนเงินให้ 100 บาท สำหรับมาตรการไม่เกิน 1 นิ้ว และ 200 บาท สำหรับมาตรการไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง

กทม.เล่นถึง3ทุ่ม-เลิกอู่โม่งค์

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมการจัดงานสงกรานต์และเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีคุณค่าและประหยัด มีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ผู้อำนวยการเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือว่า ที่ประชุมได้มีมติให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกแห่ง เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 12-14 เมษายน ภายใต้คำขวัญ "ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" โดยอนุญาตให้เล่นน้ำถึงเวลา 21.00 น.เท่านั้น และยังคงมาตรการ 4 ป.คือ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุลดอู่โม่งค์ปลอดภัยลดน้ำขนาดใหญ่ และปลอดภัย แต่จะเพิ่มอีก ป.คือ ประหยัดน้ำ

"ทุกฝ่ายรวมทั้งภาคเอกชนผู้จัดงานต่างเห็นด้วยในการจัดงานช่วงวันดังกล่าว เพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่ประสบวิกฤตทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการถนนสีลมและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะยกเลิกอู่โม่งค์น้ำและยกเลิกจุดเติมน้ำที่เคยมีให้บริการ ดังนั้น ประชาชนต้องนำน้ำมาจากที่บ้านเท่านั้น เพราะไม่มีจุดให้เติมน้ำ ส่วนที่ถนนข้าวสาร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพระนครจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าใจ" นายอมรกล่าว และว่า องค์การอนามัยโลกได้เผยสถิติการใช้น้ำในแต่ละวันประมาณ 200 ลิตรต่อคน แต่ในช่วงสงกรานต์คนไทยจะใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า

ว.ชวนเยาวชนไทย'พรมน้ำ'

นายอภิรักษ์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ วธ.ได้ประชุมหารือร่วมกับ 15 หน่วยงาน อาทิ การประสานครหลวง การประสานส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น เพื่อวางแผนรณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี 2559 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" เพื่อให้การสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีนี้เข้ากับสภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน ตามนโยบายของพลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

"ผมมองว่าจะใช้วิกฤตภัยแล้งมาเป็นตัวช่วยรณรงค์ให้เยาวชนหันกลับมาเล่นน้ำในวัดด้วยการประพรมกัน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ใส่เสื้อลายดอกอีกครั้ง ซึ่งปีที่ผ่านมามี วธ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนเล่นน้ำในวัดเขตกรุงเทพฯ ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร เพราะได้ประหยัดน้ำ ได้พื้นที่ประเพณีเดิม และลดอุบัติเหตุด้วย" นายอภิรักษ์กล่าว

กฟผ.ยื่นไฟฟ้าสำรองเพียงพอ

นายสุชน บุญประสงค์ รองผู้อำนวยการระบบส่งไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อุณหภูมิสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสนั้น ยังเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น แต่ต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้ง โดยขณะนี้กฟผ.ยังคงคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ปี 2559 จะอยู่ระดับ 28,500-29,000 เมกะวัตต์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 38.5-39 องศาเซลเซียส และประเมินว่าพีคดังกล่าวจะเกิดช่วงปลายเดือนเมษายน แต่หากอุณหภูมิสูงถึงระดับ 43-44 องศาเซลเซียสจริง จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1,000 เมกะวัตต์ เท่ากับว่าพีคจะแตะระดับ 30,000 เมกะวัตต์ เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส ปริมาณใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 300-350 เมกะวัตต์ โดยเชื่อว่าเป็นไปได้ยาก แต่หากถึงจริงไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ก็เพียงพอ ไม่เกิดปัญหาไฟตกไฟดับแน่นอน สำหรับภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนลดต่ำลง เฉลี่ยไม่ถึง 1% จากเดิมการผลิตจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 5%

ม.รังสิตคาดหนักสุด20ปี

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ทางออกผลกระทบภัยแล้งต่อเศรษฐกิจและภาคเกษตรกรรม" ว่า ในแง่ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีต่อผลผลิต

ทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรน่าจะอยู่ที่ 43,813-45,000 ล้านบาท หากปัญหาภัยแล้งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จะก่อให้เกิดการอพยพตั้งถิ่นฐานที่ดินทำกิน ละทิ้งที่อยู่อาศัย หรือทำให้สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงขึ้น และผลกระทบภัยแล้งจะทำให้หนี้ครัวเรือนเกษตรกรต่อจีดีพีภาคเกษตรในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ้นถึง 80% นอกจากนี้ หากผลกระทบภัยแล้งมีความรุนแรงมาก จะกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรกรลดลงต่ำกว่า 153,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

นายพงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ อธิการบดี วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า คาดว่าในปี 2559 ความรุนแรงของภัยแล้งจะหนักกว่าปี 2553 และหนักที่สุดในรอบ 20 ปี โดยเฉพาะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559 ซึ่งทำให้ต้องเผชิญกับภัยแล้งรุนแรง ปริมาณฝนลดลง

พณ.จัดธงฟ้าช่วยชาวเชียงใหม่

ที่ จ.เชียงใหม่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์หรือแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้และปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ น.ส.พองพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนิตยา เมื่อนอนันต์ พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ว่า ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเข้าช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนจากผลกระทบที่

เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้งล่าสุด ได้สั่งให้ดำเนินการจัดงานธงฟ้า และขยายร้านอาหารชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูก พร้อมทั้งติดตามราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด ทั้งผัก ผลไม้ หมู ไก่ ไข่ไก่ ให้เพียงพอต่อความต้องการและราคาที่เป็นธรรม ยอมรับว่าราคาสินค้าเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น ตามสถานการณ์ตามฤดูกาล โดยไม่ได้มีการปรับขึ้นเป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด พร้อมทั้งให้ประสานงานระหว่างภาคเกษตรและผู้ประกอบการในการนำผลผลิตออกสู่ตลาดให้เพียงพอ และจัดพื้นที่รองรับสินค้าเกษตรด้วย

"ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีพื้นที่ติดคลองชลประทาน และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากชลประทาน ซึ่งมีกว่า 1,000 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ แต่ทั้งนี้จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ คาดว่าจะมีน้ำที่ใช้ในการบริโภค และ

อุปโภค ให้ประชาชนได้จนถึงสิ้นพฤษภาคม 2559 นี้ และในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกลำไย ที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากในการเพาะปลูก เบื้องต้นจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลอีก 200 บ่อ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ" นายสุวิทย์กล่าว

ผู้ว่าฯยันพอใช้ถึงเดือนพ.ค.นี้

นายปวิณกล่าวอีกว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร และรักษาระบบนิเวศปริมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทางจังหวัดได้วางแผนระบายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ โดยจะปล่อยน้ำครั้งละ 1.73 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคาดว่าจากแผนจัดสรรน้ำดังกล่าวจะทำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะมีน้ำใช้ถึงเมษายนเท่านั้น

อุตรดิตถ์ซื้อน้ำถึงละ40บาท

นายประสงค์ อุไรวัฒน์ นายอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.พิชัย มี 2 ตำบลคือ ต.นาอินกับ ต.นายาง ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหนัก โดยเฉพาะ ต.นายาง มี 7 หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนมาก เนื่องจากน้ำสำหรับการผลิตประปาหมู่บ้านคือ อ่างข้ามอน ไม่มีต้นทุนน้ำเหลือให้สูบมาผลิตประปาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นายาง และประชาชนต้องร่วมมือกันหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยการขุดบ่อน้ำดื่มใช้บางหมู่บ้านก็มีบางหมู่บ้านก็ไม่มีน้ำ ขณะเดียวกันมาตรการการแจกน้ำของ อบต.นายาง ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้แหล่งน้ำดิบจะเหลือลงก็ตาม

"ยอมรับว่าการที่ประชาชนขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีบางรายต้องซื้อน้ำเพื่อนำมาอุปโภคบริโภคถึง 200 ลิตรราคา 40 บาท พร้อมส่งถึงบ้าน แต่หากบ้านไหนมีรถและถังไปรับน้ำก็ถึงละ 10 บาท ซึ่งตามแผนระยะยาวกำลังแก้ไขโครงการบางโครงการเพื่อนำงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท มาใช้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งใน ต.นายาง" นายประสงค์กล่าว

ชาวบ้านแห่ตุนหาถังกักเก็บ

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์แหล่งกักเก็บน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ที่บ้านโนนไม้แดง อ.เฉลิมพระเกียรติ เหลือปริมาณน้ำเพียง 3 แสน ลบ.ม. ส่งผลให้ประชาชนกว่า 27,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 18 ตำบลของ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมืองนครราชสีมา (บางส่วน) ที่ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่ใช้น้ำในการผลิตน้ำประปา ล่าสุด

วันนี้ พล.ท.ธวัช สุภปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่านครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจการขุดลอกลำน้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและรถแบ็กโฮ จากกองพลพัฒนาที่ 2 ขุดลอกเปิดทางน้ำให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลไหลเข้าไปยังบริเวณที่ได้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำของทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา เพื่อเตรียมผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำอยู่ทุกวันละ 25,000 ลบ.ม.

นายอภิชาติ ภูกิตติคุณ เจ้าของร้านจำหน่ายถังน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า มีลูกค้าในตัวเมืองนครราชสีมา และต่างอำเภอ เดินทางมาเลือกซื้อถังเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการนำไปเก็บน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน ช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล ทำให้เดือนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5%

สภาพอากาศไม่เอื้อทำฝนหลวง

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีช้างป่าออกมาทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตที่ อ.สามร้อยยอด เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจครั้งแรกในรอบหลายปี ซึ่งเกิดจากสภาวะวิกฤตภัยแล้งต่อเนื่องในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทำให้ช้างป่าขาดน้ำและอาหารต้องออกมาหากินนอกพื้นที่

นายกฤษฎิ์ ธรรมสอน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงนี้ สภาพอากาศที่จะบินทำฝนหลวง ไม่เอื้ออำนวย การขึ้นบินทำฝนหลวง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องการน้ำได้ เนื่องสภาพอากาศมีความชื้นไม่ถึง 60% ของการทำฝนหลวง ทำให้ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไม่สามารถขึ้นบินทำฝนหลวง ตามแผนของกระทรวงเกษตรฯได้

ชายหนุ่มสั่งตอโมงค์น้ำ สงกรานต์ใช้ชั้น-ป็นฉืด

กทม.ผู้ภัยแล้งจัดเล่นสงกรานต์แค่ 3 ทุ่ม เอกชนงดอโมงค์น้ำ
'ประปา'รณรงค์ประหยัดใช้ชั้นใบเล็กแทนการสาด ร้องปลัดเกษตรฯ
รับประปาโคราชเหลือใช้ 15 วันจริง (อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

'สงกรานต์'

ปก.ประกาศเขตภัยแล้ง15จว.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 15 จังหวัด 60 อำเภอ 278 ตำบล 2,369 หมู่บ้าน คิดเป็น 3.16% ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี และเพชรบุรี ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการในรูปแบบ ประชารัฐ ภายใต้มีการทำงานเชิงพื้นที่ กำหนดแนวทาง การดำเนินงานที่เป็นระบบ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่

พร้อมจัดบัญชีการใช้ทั้งระบบ

นายฉัตรชัยกล่าวว่า การตรวจสอบปริมาณน้ำ จัดทำบัญชีแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ล่าตรวจสอบความต้องการใช้น้ำภาคครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน จุดที่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาล และพัฒนาแหล่งน้ำ คำนวณระยะเวลาการใช้น้ำที่มีอยู่จริง รวมถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เน้นการกระจายน้ำทั่วถึง

และกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตรเป็นลำดับรองลงมา

ดึงน้ำเขื่อนช่วยประปาโคราช

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59 (ศก.กษ.) กล่าวถึงกรณีน้ำประปา จ.นครราชสีมาจะเหลือน้ำใช้การได้ 15 วัน เนื่องจากน้ำดิบเหลือแค่ 200,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากความจุกักเก็บทั้งหมด 2,800,000 ลบ.ม. และจะไม่สามารถสูบน้ำได้อีกนั้นว่า ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาได้ขอใช้น้ำดิบจากประปาเทศบาลนครราชสีมา โดยขอให้มีการปล่อยน้ำเพิ่มผ่านลงมาที่ท่าสูบน้ำของประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาตามลำน้ำมูลวันละประมาณ 30,000 ลบ.ม. แต่เนื่องจากประปาเทศบาล มีข้อตกลงการสูบน้ำจากเขื่อนลำแชะวันละไม่เกิน 35,000 ลบ.ม. ซึ่งการจะเพิ่มปริมาณการสูบน้ำวันละ 65,000 ลบ.ม.นั้นต้องทำความเข้าใจกับคณะกรรมการจัดการชลประทานของเขื่อนลำแชะอีกครั้งเพื่อขอสูบน้ำเพิ่มส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมทำความเข้าใจกับคณะกรรมการจัดการชลประทานของเขื่อนลำแชะในต้นสัปดาห์นี้

กษ.รับเหลือพอใช้แค่15วัน

"ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา มีผู้ให้บริการน้ำประปา 2 ราย ได้แก่ ประปาเทศบาลนครราชสีมา และการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา โดยประปาเทศบาล ดูแลในเขตเทศบาลนครราชสีมา ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา ดูแลเขตรอบนอกเขตเทศบาล ซึ่งแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล จะสูบน้ำจาก

ลำน้ำมูลและเขื่อนลำแชะ ที่อยู่เหนือท่าสูบน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา ในแม่น้ำมูลประมาณ 25 กิโลเมตร โดยปัจจุบันน้ำในแม่น้ำมูลไม่มีให้การประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาสูบน้ำเข้าบ่อกักน้ำที่มีความจุ 2,000,000 ลบ.ม. เพิ่มเติมได้ จึงจะทำให้สามารถบริการน้ำประปาได้อีกประมาณ 15 วัน" นายเลิศวิโรจน์กล่าว

กปน.ชวนใช้ชั้นเล่นสงกรานต์

น.ส.ทรรคนีย์ ฤกษ์ศานตวิงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน.ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ 2559 "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี คือ รณรงค์ให้คนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น ใช้ชั้นใบเล็ก ๆ รดน้ำกัน หรือรดน้ำดำหัวตามประเพณีแทนที่จะเอาน้ำใส่ถังใบใหญ่ๆ กระจายรดน้ำกัน อย่างไรก็ตาม กปน.มีโครงการช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา ปี 2 โดยจะนำบิลค่าน้ำประปาของเดือน มีนาคมและเดือนเมษายนมาเปรียบเทียบกับหากมีการใช้น้ำลดลง 10% ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ในเดือนมิถุนายนเราจะให้รางวัล เงินให้ 100 บาท สำหรับมาตรการไม่เกิน 1 นิ้ว และ 200 บาท สำหรับมาตรการไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง

กทม.เล่นถึง3ทุ่ม-เลิกอโมงค์

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมการจัดงานสงกรานต์และเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีคุณค่าและประหยัด มีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ผู้อำนวยการเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือว่า ที่ประชุมได้มีมติให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกแห่ง เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 12-14 เมษายน ภายใต้คำขวัญ "ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" โดยอนุญาตให้เล่นน้ำถึงเวลา 21.00 น.เท่านั้น และยังคงมาตรการ 4 ป.คือ ปลอดภัยลดแอลกอฮอล์ ปลอดภัยปลอดภัยป็นฉืดน้ำขนาดใหญ่ และปลอดภัย แต่จะเพิ่มอีก ป.คือ ประหยัดน้ำ

"ทุกฝ่ายรวมทั้งภาคเอกชนผู้จัดงานต่างเห็นด้วยในการจัดงานช่วงวันดังกล่าว เพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่ประสบวิกฤตทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการถนนสีลมและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะยกเลิกอโมงค์น้ำและยกเลิกจุดเติมน้ำที่เคยมีให้บริการ ดังนั้น ประชาชนต้อง

นำน้ำมาจากที่บ้านเท่านั้น เพราะไม่มีจุดให้เติมน้ำ ส่วนที่ถนนข้าวสาร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต พระนครจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าใจ นายอมรกล่าว และว่า องค์การอนามัยโลกได้เผยสถิติการใช้น้ำแต่ละวันประมาณ 200 ลิตรต่อคน แต่ในช่วงสงกรานต์คนไทยจะใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า

วธ.ชวนเยาวชนไทย‘พรมน้ำ’

นายอภิรักษ์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ วธ.ได้ประชุมหารือร่วมกับ 15 หน่วยงาน อาทิ การประปาส่วนหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น เพื่อวางแผนรณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” เพื่อให้การสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีนี้เข้ากับสภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

“ผมมองว่าจะใช้วิกฤตภัยแล้งมาเป็นตัวช่วยรณรงค์ให้เยาวชนหันกลับมาเล่นน้ำในวัดด้วยการประพรมกัน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ใส่เสื้อลายดอกอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนเล่นน้ำในวัดเขตกรุงเทพฯ ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร เพราะได้ประหยัดน้ำ ได้พื้นที่ประเพณีเดิม และลดอุบัติเหตุด้วย” นายอภิรักษ์กล่าว

ความสำเร็พอสมควร เพราะได้ประหยัดน้ำ ได้พื้นที่ประเพณีเดิม และลดอุบัติเหตุด้วย” นายอภิรักษ์กล่าว

กฟผ.ยันไฟฟ้าสำรองเพียงพอ

นายสุรน นุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนภัยถึง 43-44 องศาเซลเซียสขึ้นไป ยังเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น แต่ต้องติดตามสถานการณ์อีกครั้ง โดยขณะนี้ กฟผ.ยังคงคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ปี 2559 จะอยู่ระดับ 28,500-29,000 เมกะวัตต์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 38.5-39 องศาเซลเซียส และประเมินว่าพีคดังกล่าวจะเกิดช่วงปลายเดือนเมษายน แต่หากอุณหภูมิสูงถึงระดับ 43-44 องศาเซลเซียสจริง จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1,000 เมกะวัตต์ เท่ากับว่าพีคจะแตะระดับ 30,000 เมกะวัตต์ เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส ปริมาณใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 300-350 เมกะวัตต์ โดยเชื่อว่าเป็นไปได้ยาก แต่หากถึงจริงไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ก็เพียงพอ ไม่เกิดปัญหาไฟตกไฟดับแน่นอน สำหรับภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนลดต่ำลง เฉลี่ยไม่ถึง 1% จากเดิมการผลิตจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 5%

ม.รังสิตคาดหนักสุด20ปี

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทางออกผลกระทบภัยแล้งต่อเศรษฐกิจและภาคเกษตรกรรม” ว่า ในแง่ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีต่อผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรน่าจะอยู่ที่ 43,813-45,000 ล้านบาท หากปัญหาภัยแล้งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จะก่อให้เกิดการอพยพทิ้งถิ่นฐานที่ดินทำกิน ละทิ้งที่อยู่อาศัย หรือทำให้สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงขึ้น และผลกระทบภัยแล้งจะทำให้หนี้ครัวเรือนเกษตรกรต่อจีดีพีภาคเกษตรในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ้นถึง 80% นอกจากนี้ หากผลกระทบภัยแล้งมีความรุนแรงมาก จะกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรกรลดลงต่ำกว่า 153,000 บาทต่อครัวเรือนต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ อังคสิทธิ์ อธิการบดี วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า คาดว่าในปี 2559 ความรุนแรงของภัยแล้งจะหนักกว่าปี 2553 และหนักที่สุดในรอบ 20 ปี โดยเฉพาะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559 ซึ่งทำให้ต้องเผชิญกับภัยแล้งรุนแรง ปริมาณฝนลดลง

พณ.จัดธงฟ้าช่วยชาวเชียงใหม่

ที่จ.เชียงใหม่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์หรือแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้และปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ น.ส.พองพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ นางนิยดา หมีนอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ว่า ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเข้าช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้งล่าสุดได้สั่งให้ดำเนินการจัดงานธงฟ้า และขยายร้านอาหารชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูก พร้อมติดตามราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด ทั้งผัก ผลไม้ หมู ไก่ ไข่ไก่ ให้เพียงพอต่อความต้องการและราคาที่เป็นธรรม ยอมรับว่าราคาสินค้าเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น ตามสถานการณ์ตามฤดูกาล โดยไม่ได้มีการปรับขึ้นเป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด พร้อมทั้งให้ประสานงานระหว่างภาคเกษตรและผู้ประกอบการใน

การนำผลผลิตออกสู่ตลาดให้เพียงพอ และจัดพื้นที่รองรับสินค้าเกษตรด้วย

“ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีพื้นที่ติดคลองชลประทาน และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากชลประทาน ซึ่งมีกว่า 1,000 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ แต่ทั้งนี้จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ คาดว่าจะมีน้ำที่ใช้ในการบริโภค และอุปโภค ให้ประชาชนได้จนถึงสิ้นพฤษภาคม 2559 นี้ และในส่วนของผู้ที่เพาะปลูกกล้วย ที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากในการเพาะปลูก เบื้องต้นจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลอีก 200 บ่อ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอ” นายสุวิทย์กล่าว

ผู้ว่ายันพอใช้ถึงเดือนพ.ค.นี้

นายปวิณกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร และรักษาระบบนิเวศปริมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งทางจังหวัดได้วางแผนระบายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ โดยจะปล่อยน้ำครั้งละ 1.73 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคาดว่าจากแผนจัดสรรน้ำดังกล่าวจะทำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ จากเดิมที่คาดว่าจะมีน้ำใช้ถึงเมษายนเท่านั้น

อุตรดิตถ์ชื้อน้ำถึงละ40บาท

นายประสงค์ อุไรวัฒน์ นายอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.พิชัย มี 2 ตำบลคือ ต.นาอินกับ ต.นายาง ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหนัก โดยเฉพาะ ต.นายาง มี 7 หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนมาก เนื่องจากน้ำสำหรับการผลิตประปาหมู่บ้านคือ อย่างช้าบ่อน ไม่มีต้นทุนน้ำเหลือให้สูบน้ำผลิตประปาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นายาง และประชาชนต้องร่วมมือกันหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยการขุดบ่อน้ำดื่มใช้ บางหมู่บ้านก็มีบางหมู่บ้านก็ไม่มีน้ำ ขณะเดียวกันมาตรการการแจกน้ำของ อบต.นายาง ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้แหล่งน้ำดิบจะเหลือน้อยลงก็ตาม

“ยอมรับว่าการที่ประชาชนขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีบางรายต้องซื้อน้ำเพื่อนำมาอุปโภคบริโภคถึง 200 ลิตรราคา 40 บาท พร้อมส่งถึงบ้าน แต่หากบ้านไหนมีรถและถังไปรับน้ำก็ถึงละ 10 บาท ซึ่งตามแผน

ระยะยาวกำลังแก้ไขโครงการบางโครงการเพื่อนำงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท มาใช้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งใน ต.นายาง” นายประสงค์กล่าว

ชาวบ้านแห่ตุนหาถึงกักเก็บ

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก

สถานการณ์แหล่งกักเก็บน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ที่บ้านโนนไม้แดง อ.เฉลิมพระเกียรติ เหลือปริมาณน้ำเพียง 3 แสน ลบ.ม. ส่งผลให้ประชาชนกว่า 27,000ครัวเรือนในพื้นที่ 18 ตำบลของ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมืองนครราชสีมา (บางส่วน) ที่ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ล่าสุดวันนี้ พล.ท.วิษณุ สุภปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจการขุดลอกลำน้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและรถแบ็กโฮ จากกองพลพัฒนาที่ 2 ขุดลอกเปิดทางน้ำให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลไหลเข้าไปยังบริเวณที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำของทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา เพื่อเตรียมผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำอยู่ที่วันละ 25,000 ลบ.ม.

นายอภิชาติ ภูิกิตติคุณ เจ้าของร้านจำหน่ายถังน้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า มีลูกค้าในตัวเมืองนครราชสีมา และต่างอำเภอ เดินทางมาเลือกซื้อถังเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการนำไปเก็บน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล ทำให้เดือนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5%

สภาพอากาศไม่เอื้อทำฝนหลวง

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีช้างป่าออกมาทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตที่ อ.สามร้อยยอด เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจครั้งแรกในรอบหลายปี ซึ่งเกิดจากสภาวะวิกฤตภัยแล้งต่อเนื่องในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทำให้ช้างป่าขาดน้ำและอาหารต้องออกมาหากินนอกพื้นที่

นายกฤติชัย ธรรมสอน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงนี้ สภาพอากาศที่จะบินทำฝนหลวง ไม่เอื้ออำนวย การขึ้นบินทำฝนหลวง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องการน้ำได้ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นไม่ถึง 60% ของการทำฝนหลวง ทำให้ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไม่สามารถบินทำฝนหลวง ตามแผนของกระทรวงเกษตรฯได้